



ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ตามประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (วุฒิป.โท) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และตามประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (วุฒิป.โท) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และตามประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โดยวิทยาลัยดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ดังนี้

นางสาววณิษา ทับเที่ยง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จึงขอกำหนดรูปแบบการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิสอบตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. ในการสอบท่านต้องเตรียมสมาร์ตโฟนหรือ คอมพิวเตอร์แบบใดก็ได้ ที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้ (ต้องเปิดกล้อง เห็นใบหน้าผู้เข้ารับการสอบ)
๒. วิทยาลัยจะส่งลิงก์ที่ใช้สำหรับสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ให้ทาง ไลน์กลุ่มผู้เข้ารับการสอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
๓. ขั้นตอนวิธีการสอบสัมภาษณ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จะชี้แจงให้ทราบก่อนสอบจริงอีกครั้ง
๔. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งตัวเรียบร้อย เหมือนการสอบสัมภาษณ์โดยวิธีปกติ
๕. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ควรใช้สถานที่สำหรับสอบสัมภาษณ์โดยไม่มีเสียงรบกวน และสามารถรับสัญญาณ Internet ได้ดี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพบุลย์ ชาวสวนศรีเจริญ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง